

## ข้อความข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์

---

วันนี้, ผมมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต็น้อยากจะเล่าให้ฟัง เรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริง! ทุกอย่างที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมจริง ๆ

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีทั้งด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดี เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้า การทรงสร้างของพระองค์และผู้คนเช่นคุณและผม

เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักของพระเจ้า คุณค่าของตัวคุณ และการทุ่มเทของพระเจ้าด้วยสุดชีวิต และสิ่งที่พระองค์ยินดีช่วยเหลือคุณให้หลุดพ้นออกมาจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหมด

ก่อนการเริ่มต้นของเวลา พระเจ้าได้สร้างสวรรค์และแผ่นดินโลก ซึ่งก่อนหน้านี้มีแต่ความวุ่นวายและความมืดมิด แต่พระเจ้าได้นำความสว่างและความเป็นระเบียบเข้ามา

พระเจ้าได้สร้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดขึ้น....สัตว์บกต่าง ๆ ผีเสื้อปลาที่อยู่ในน้ำ และเหล่านกที่บินในอากาศ พระองค์ได้สร้างแม่น้ำ ภูเขา และต้นไม้

หลังจากนั้นพระเจ้าได้สร้างสิ่งที่มีค่าที่สุด พิเศษที่สุด และมีมูลค่าสูงที่สุดสำหรับพระเจ้าและในการทรงสร้างของพระองค์....พระองค์ได้สร้างมนุษย์ทั้งผู้ชายและผู้หญิง พระเจ้าทรงรักพวกเขามากเพราะพวกเขามีความเหมือนกันกับพระองค์ เป็นครอบครัวของพระองค์ พวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อพระเจ้า

พระเจ้าได้บอกกับผู้ชายคนที่พระองค์ได้สร้างขึ้นมาว่า “จงเกิดลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน!” พระเจ้าตรัสว่า “เราให้อำนาจเจ้าในการปกครองเหนือแผ่นดิน ดังนั้นจงดูแลและรักษาให้ดี” พระองค์ได้มอบอาหารทุกอย่างที่จำเป็นต่อพวกเขาและชีวิตที่มีความสุข

บริเวณตรงกลางของสถานที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้น ได้มีต้นไม้ต้นหนึ่งที่เป็นต้นไม้  
ต้องห้ามที่พระเจ้าได้สั่งพวกเขาว่า ห้ามกินผลของต้นนั้น ซึ่งเป็นต้นไม้แห่งการสำนึก  
ในความดีและความชั่ว พระเจ้าได้บอกพวกเขาว่า ถ้าพวกเขาไม่เชื่อฟังพระองค์และกิน  
ผลจากต้นนั้น พวกเขาจะต้องถูกแยกออกจากชีวิตและพระพรที่มีแต่พระองค์เท่านั้นที่  
จะให้กับพวกเขาได้

เอาหละ, ลองทายซิว่าเกิดอะไรขึ้น? มารซึ่งเป็นศัตรูของพระเจ้าได้เข้ามาในคราบของงู  
และมาหว่านล้อมพวกเขาให้กินผลจากต้นไม้นั้น ในที่สุดพวกเขาก็กบฏต่อพระเจ้า  
พวกเขาทำบาป! และเมื่อความบาปได้เข้ามาในชีวิต พวกเขาจึงถูกตัดขาดจากพระเจ้า!  
พวกเขาถูกแยกออกจากชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าได้มอบให้พวกเขา

เมื่อพวกเขาทำบาปต่อพระเจ้าจึงเกิดอุปสรรคขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เกินกว่าที่พวกเขาจะ  
เอาชนะได้ พวกเขาโดนสาปแช่งและชีวิตของพวกเขาได้ตกไปเป็นทาสของมาร

ตอนนี้ได้กลายมาเป็นปัญหาใหญ่โตสำหรับทุกคนที่เกิดมาผ่านทางพวกเขา เพราะ  
สภาพเลวร้ายแห่งความตายและการถูกแยกจากพระเจ้าได้เกิดขึ้นกับทุกคนที่มีชีวิต!  
ความบาปเหมือนกับ โรคร้ายแรงที่ระบาด ไปถึงทุกคน มันเป็นเรื่องที่เลวร้ายสำหรับเรา  
ทุกคนที่ต้องตกนรกชั่วนิรันดร์และอยู่โดยไม่มีพระเจ้า

แต่ถึงแม้จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น พระเจ้าก็ไม่ได้รักผู้คนของพระองค์น้อยลงเลย  
พระองค์ยังคงรักมนุษย์ทุกคนมากเหมือนเดิม!

ดังนั้น พระเจ้าได้วางแผนแก้ไขปัญหานี้! พระเจ้าได้วางแผนที่จะทำลายอุปสรรคที่  
ยิ่งใหญ่และอัปยศณ์นั้นที่เรียกว่า ความบาป ซึ่งเป็นกำแพงที่แยกคุณและผมจากพระ  
เจ้า! พระเจ้าวางแผนที่จะเอาความบาปนี้ออกไป!

เพราะพระเจ้าทรงสมบูรณ์แบบ บริสุทธิ์ และชอบธรรม มีเพียงทางเดียวเท่านั้นที่จะปลดปล่อยผู้คนของพระองค์จากความทุกข์ทรมานของความบาปได้ มีเพียง 1 ทางเท่านั้นที่จะทำลายกำแพงแห่งความบาปลงได้ มีเพียง 1 ทางเท่านั้นที่จะกู้คุณและผม

การที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายความบาปของเราได้นั้นจำเป็นต้องมีเครื่องบูชาที่ไร้เดียงสา ผู้ไร้เดียงสาที่ไม่มีความผิดต้องมาตายแทนคนที่ผิด ผู้ไม่มีความผิดต้องจ่ายค่าใช้จ่ายหนี้ที่เขาไม่ได้ก่อขึ้นมาแต่ต้องจ่ายแทนคนที่ไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายได้ด้วยตัวเอง

ดังนั้น แผนการของพระเจ้าคือ พระองค์จะต้องเข้ามาในโลกที่เราอาศัยอยู่ในฐานะพระบุตรของพระเจ้าที่เป็นมนุษย์ที่ปราศจากความบาป พระนามของพระองค์คือ พระเยซู!

เมื่อหลายปีก่อน พระเยซูได้บังเกิดจากหญิงพรหมจารีที่ชื่อว่า มารีย์ พระองค์ได้เกิดมาในเมืองเล็ก ๆ หนึ่งแห่งในอิสราเอล พระองค์ได้เติบโตขึ้นเหมือนคนอื่น ๆ ทั่วไปในช่วงเวลานั้น แต่เพราะพระองค์ได้เกิดมาโดยไม่มีโรคภัยแห่งความบาป พระองค์จึงสามารถดำเนินชีวิตที่ปราศจากความบาปได้

เมื่อพระเยซูอายุ 30 ปี พระองค์ได้เริ่มบอกผู้คนเกี่ยวกับพระเจ้าว่า พระเจ้าได้ส่งพระองค์มาเพื่อทำลายกำแพงแห่งความบาป เพื่อมนุษย์จะได้รอดพ้นจากความบาป และสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ ซึ่งเป็นผู้ที่สร้างพวกเขา เป็นผู้ที่รักพวกเขาอย่างสุดหัวใจ

พระเจ้ายังได้ให้ฤทธิ์เดชกับพระเยซูเพื่อช่วยเหลือผู้คน! บางคนเจ็บป่วยก็หายดี คนที่เป็นง่อยก็เดินได้ พระองค์ยังช่วยให้คนที่ตาบอดมองเห็น!

สิ่งดีดีมากมายที่พระเยซูทำเพื่อช่วยเหลือผู้คนเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่แท้จริง และพระเจ้าเป็นผู้ส่งพระเยซูมารับเอาโรคภัยแห่งความบาปที่ได้แยกเราออกจากพระเจ้าไป

ในที่สุด ก็ถึงเวลาสำหรับแผนการของพระเจ้าที่จะสำเร็จลงอย่างสมบูรณ์แบบชะงะที่

เพราะพระเยซูได้สำแดงฤทธิ์เดชของพระเจ้าและพระองค์ได้ประกาศข้อความใหม่ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าและความรอดที่จะมาถึงมนุษย์ทุกคน บรรดาผู้นำศาสนาโกรธมาก พวกเขาได้จับกุมพระเยซู และนำตัวพระองค์ไปขึ้นศาลเพื่อจะตัดสินว่าพระองค์มีความผิด

บทลงโทษต่อผู้ที่กระทำความผิดในสมัยนั้นคือ การถูกจับไปแขวนไว้จนตายบนเสียมไม้ 2 ไม้ที่นำมาต่อกันเป็นรูปของกางเขน

ผู้คนไม่รู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่....พวกเขาไม่รู้เลยว่า เหตุการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้า พระเยซูสามารถเรียกทูตสวรรค์มาสัก 10,000 คนเพื่อยุติเหตุการณ์นี้ไม่ให้เกิดขึ้นก็ได้ แต่วันนั้นพระองค์เต็มใจที่จะสละชีวิตของพระองค์

ทำไมคนที่ไม่มีความคิดแต่มีความสมบูรณ์แบบทุกด้านของชีวิตต้องมาตาย?

พระเยซูไม่มีความคิดเลย! พระเยซูปราศจากความบาป! คุณมีความผิด! เราทุกคนเป็นคนบาป!

พระเยซูเป็นเครื่องบูชาที่ไม่มี ความบาปแต่พระองค์ได้แบกรับเอาความบาปของคุณและผมไปไว้ที่พระองค์แทน เพื่อว่าเราจะได้เป็นอิสระจากความบาป เราจะได้เป็นผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีมลทิน! เพื่อเราจะได้รู้จักพระเจ้า

ทำไมพระเยซูต้องตายบนกางเขน? เพื่อเอาความบาปออกไปจากชีวิตคุณตลอดไป!  
พระเยซูเป็นผู้เดียวที่ได้รับโทษของความผิดแทนเรา

พระเยซูเป็นผู้เดียวและทางเดียวที่จะกลับไปหาพระเจ้า!

ส่วนที่ดีที่สุดของเรื่องนี้คือ หลังจากที่พระเยซูจ่ายราคาบนกางเขน พระองค์พิชิตความบาปแล้ว! พระองค์มีชัยเหนือนรก! พระองค์ปราบมารร้ายไปแล้ว!

และ ในวันที่สามพระเจ้าได้ทำให้พระเยซูฟื้นจากความตาย!

เมื่อพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตาย พระเยซูได้ทำลายกำแพงของความบาปลงแล้ว!

ตอนนี้ เส้นทางถูกเปิดแล้ว เราจึงมีโอกาที่จะสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ใหม่! ประตูแห่งชีวิตได้เปิดกว้างให้กับทุกคนแล้ว!

ก่อนหน้านี้ เราถูกขังไว้! ตอนนี้เราได้รับการต้อนรับที่ดี!

ก่อนหน้านี้ เราถูกกำหนดไว้ให้ตกนรกชั่วนิรันดร์ แต่ตอนนี้โดยผ่านทางพระเยซู เราได้รับการรับประกันแล้วว่า เราจะได้มีชีวิตนิรันดร์อยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าตลอดไป

แต่เรามีเงื่อนไขอยู่ 1 ข้อ เราต้องเชื่อในพระเยซู! เราต้องเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้า และเชื่อในสิ่งที่พระองค์ได้กระทำให้เรา!

ข้อพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ได้บอกเราว่า พระเจ้ารักผู้คนในโลกนี้มาก พระองค์จึงได้ให้พระบุตรของพระองค์มาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของเราที่กางเขน เพื่อว่าใครก็ตามที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์

พระเจ้าได้ตัดสินใจแล้วว่า พระองค์ยอมรับคุณเพราะพระองค์รักคุณ!

พระเยซูได้ตัดสินใจที่จะยินดีต้อนรับคุณเพราะพระองค์ได้สละชีวิตของพระองค์เพื่อคุณ!

ผู้คนเป็นล้าน ๆ คนรวมทั้งผมด้วย ได้ตัดสินใจเชื่อในพระเยซูและได้รับชีวิตใหม่ที่พระองค์มาเพื่อมอบให้เรา

เราทุกคนได้ตัดสินใจแล้ว ในวันนี้คุณก็สามารถตัดสินใจได้!

คุณอาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดที่ผมได้บอกในวันนี้ แต่คุณอาจจะกำลังพูดกับตัวเองว่า “ฉันสัมผัสและรู้สึกถึงอะไรดีบางอย่างในจิตใจเกี่ยวกับเรื่องนี้... มีอะไรบางอย่างข้างในที่บอกกับฉันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง”

คุณอาจจะกำลังคิดว่า:

“ฉันไม่อยากให้อะไรมาขัดขวางระหว่างฉันกับพระเจ้าอีกต่อไป”

“ฉันอยากจะทำหลุดพ้นจากคำสาปแช่งของความบาป”

“ฉันอยากที่จะรู้ว่า พระเจ้าเป็นใคร”

“ฉันอยากที่จะเชื่อในพระเยซู”

ถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนี้ ผมอยากจะทำให้คุณกล่าวคำอธิษฐานแบบนี้ออกมาจากปากของคุณ

คำอธิษฐาน:

พระเจ้าผู้สถิตในสวรรค์ - ลูกเชื่อในพระองค์ - ลูกเชื่อว่าพระเยซูตายบนกางเขน - เพื่อเอาความบาปออกไปจากลูก - ลูกเชื่อว่าพระองค์ได้ฟื้นจากความตาย - เพื่อมีชัยต่อความตายและนรก - วันนี้ลูกตัดสินใจเชื่อ - ลูกขอรับชีวิตใหม่ - เป็นชีวิตที่พระเยซูมาเพื่อมอบให้ลูก - ขอขอบคุณที่พระองค์ได้ช่วยลูกให้รอด - เอเมน